



LDD  
News

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ ๑๕ /๒๕๖๕  
อรปรียา ชั่งดวงจิตต์/รายงาน

## พิธีปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๕ “๖๐ ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ดร.สถาพร กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการประชุมวิชาการฯ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผลงานวิจัยและแนวทางปฏิบัติจากนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีและผลสำเร็จงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรม side event หัวข้อที่ ๑ การประกาศเขตดินดี พืชเศรษฐกิจ เพื่อรองรับ EEC (Eastern Economic Corridor) หัวข้อที่ ๒ ความเชื่อมโยงของ BCG Model กับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และหัวข้อที่ ๓ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่ กิจกรรมสัมพันธ์

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าในพิธีปิดการประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Agri challenge Next Normal เหลียวหลัง แลหน้ารองรับ Next Normal มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” และ มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประกอบด้วย ผลงานดีเด่นภาคบรรยาย จำนวน ๒๕ รางวัล ภาคนิทรรศการ จำนวน ๖ รางวัล และรางวัลการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) จำนวน ๕ รางวัล จากนั้นเข้าสู่ช่วงวิพากษ์การพัฒนางานวิชาการพัฒนาที่ดิน จากอดีต มาปัจจุบัน มุ่งสู่นาคต เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ท่าน ได้แก่ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ นายพชาย สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ นางมนต์ระวี มีแต่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงาน โดยมีนายสิทธิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.สถาพร กล่าวในตอนท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับผลงานวิชาการ รวมทั้งได้ร่วมมือร่วมใจกันให้การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มองเห็นทิศทางในอนาคตที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในทุกๆระดับ”

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีการถ่ายทอดพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดการประชุมฯ การนำเสนอผลงานวิชาการ กรมฯ การบรรยายพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผ่านจากเฟสบุ๊คกรมพัฒนาที่ดินและระบบ Zoom Cloud Meeting อีกด้วย



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โทร. 1760  
ตอ 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี